

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 740 /ĐHĐN-TCCB  
V/v báo tăng mức đóng cho viên  
chức khi hết thời gian tập sự và bổ  
nhiệm chức danh nghề nghiệp

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng đã tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với Ông Đặng Đức Long, trình độ tiến sĩ, sinh ngày 24/6/1972, số sổ BHXH: 4811025816, hệ số lương trong thời gian tập sự 3,00 x 85% từ tháng 7/2010; công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hệ số lương: 3,00 từ tháng 01/2016.

Để rõ hơn về việc kéo dài thời gian tập sự của ông Đặng Đức Long, Đại học Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Đại học Đà Nẵng đã xem xét Hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và Tờ giải trình ngày 18/11/2015 của ông Đặng Đức Long về việc chậm thời gian tập sự, trong đó nêu một số nguyên nhân chậm trễ: (1) do nghiên cứu khoa học nên đã chậm trễ; (2) quá trình tập sự ông chậm trễ hoàn thành một số chứng chỉ bắt buộc theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp giảng viên. Quá trình tập sự ông Long chậm trễ trong việc hoàn thành thủ tục giảng thử, hồ sơ tập sự. Vì thế, việc công nhận hết tập sự của ông bị kéo dài, tất cả các nguyên nhân là do chính bản thân ông Long.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có học vị Tiến sĩ có quá trình đào tạo tốt vào làm việc lâu dài, Đại học Đà Nẵng sau rất nhiều lần yêu cầu, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ tập sự, ông Long mới hoàn thành các công việc chuyên môn của mình, Đại học Đà Nẵng đã công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho ông Đặng Đức Long kể từ ngày 01/01/2016 theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHĐN ngày 18/01/2016.

Vậy Đại học Đà Nẵng đề nghị Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng giải quyết việc báo tăng mức đóng cho ông Đặng Đức Long khi hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**PGS.TS. Ngô Văn Dương**